



## บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๐๕๗

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์)/คณบดีทุกคณะ-วิทยาลัย/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างบันทึกในระบบ CHECO เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบหลักสูตร นั้น

ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๑ ราย คือ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ รหัส ๕๘๐๑๗/๓๒๐๐๕ ได้จัดส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบการขอจบการศึกษา เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นกำหนดวันสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วย) และคาดว่าจะมีนักศึกษาที่สอบดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จะสำเร็จการศึกษาอีกจำนวน ๒ ราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอหารือ ดังนี้

๑. ในกรณีของนักศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ รหัส ๕๘๐๑๗/๓๒๐๐๕ สามารถสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. หากไม่สามารถสำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ตัวสุดท้ายซ้ำ หรือ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ได้กำหนดวันลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษารหัสก่อน ๖๐ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้นัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิรินทร์ อาคารอำนวยการ ยศสุข และมีข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา ดังนี้

๑. เร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ อย่างรอบคอบ ไม่ให้มีข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งกลับข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ระหว่างหลักสูตรกับผู้ตรวจของมหาวิทยาลัย

๒. เมื่อผู้ตรวจของมหาวิทยาลัยได้กดส่งการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้ทางงานหลักสูตรดำเนินการประสานกับผู้ดูแลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ สกอ. ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHECO ของหลักสูตรนี้ เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จาก สกอ. สอดคล้องกับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

๓. เห็นควรให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งคืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. ๒) โดยหลักสูตรยังอยู่ในกระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร ที่เข้าในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉพาะราย นายสุวิชาญ พูนอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร และมอบหมายให้หลักสูตรและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รายงานข้อมูลของกรณีนี้ที่หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาขาจนส่งกระทบต่อนักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จะไม่สามารถรับนักศึกษาได้ โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมไปพลางก่อนจนกว่าหลักสูตรปรับปรุงจะผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เรียบร้อยแล้ว

๒. เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ได้ ทำหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาในหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น คณะบดีทุกคณะต้องกำกับควบคุมและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยให้มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการประจำคณะ ทุกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในทุกมิติ รวมทั้งศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาทุกราย และให้สรุปผลการหารือดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒. ให้คณะบดีทุกคณะ-วิทยาลัย กำกับดูแลและตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทำหน้าที่ในการปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ